






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

27 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>สถานการณ์โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. บางกอกโพสต์, เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ป่วยโควิด 19 ที่ต้องเข้ารับรักษาในรพ.สังกัดกรมการแพทย์ สะสม 2,444 ราย อัตราครองเตียงร้อยละ 21.41 ยังคงมีเตียงรองรับอยู่ ส่วนผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อหายใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนื่องจากเปิดเทอม และเริ่มมีฝนตกทำให้เกิดการระบาด ส่วนใหญ่พบอาการน้อยมาก แนวทางการดูแลถ้ามีอาการน้อยหรือไม่มีอาการจะดูแลแบบผู้ป่วยนอก คลินิกโรคทางเดินหายใจ พร้อมแนะนำว่าหากมีอาการแต่ตรวจ ATK ไม่พบอาจเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ กลุ่มเสี่ยง มีโรคประจำตัว มีโรคแทรกซ้อน ควรพบแพทย์</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงประเด็น ผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อโควิด 19 มาก่อน (โนวิด) อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากยีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ดี หรือเพราะป้องกันตัวเองได้ดี ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษา เพราะการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวมีราคาค่อนข้างสูง และต้องได้กลุ่มประชากรที่ไม่เคยติดเชื้อโควิดจริง ๆ จำนวนมาก จึงจะได้ผลการศึกษาที่ชัดเจน ทั้งนี้ คนที่ไม่เคยติดเชื้อหากหย่อนการป้องกันก็ติดเชื้อได้ คนที่ฉีดเข็มกระตุ้นมานานแล้วก็ติดเชื้อได้ เพราะภูมิจากวัคซีนลดลงตามเวลา แต่ถ้าไม่ได้รับวัคซีนเลยจะมีอาการหนัก เห็นได้จากผู้เสียชีวิตปัจจุบันเกินร้อยละ 40 ไม่เคยได้รับวัคซีนมาเลย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ)</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ โปสเตอร์ระบุว่า เมื่อนักเรียนเปิดเทอมและเข้าสู่ฤดูฝนจะเป็นการระบาดของโรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาลจะมีจุดสูงสุดในเดือน มิ.ย.-ส.ค. จากนั้นจะค่อยๆลดลงจะเพิ่มอีกครั้งแต่ไม่มากในเดือน ม.ค.-ก.พ. ปีหน้าแล้วสงบ ประชากรส่วนใหญ่จะติดเชื้อ ความรุนแรงของโรคลดลง สำหรับผู้ที่เป็น novid หรือที่ยังไม่เคยเป็น จะเป็นช่วงนี้มากขึ้น สาเหตุเพราะชีวิตกลับเข้าสู่ปกติ การติดเชื้อภายในบ้านเดียวกันเกิดขึ้นได้ง่าย รวมทั้งในโรงเรียนและสถานที่อยู่ร่วมกันจำนวนมาก ถ้าเกิดพร้อมกันจำนวนมากจะเป็นภาวะระบบสาธารณสุข เพราะจะมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่จะต้องเข้ารับรักษาในรพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, nation)</p> <p>- รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โปสเตอร์แจ้งเรื่องการรับผู้ป่วยโควิด 19 เข้ารักษาในโรงพยาบาล โดยระบุ ขณะนี้เตียงผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) และเตียงผู้ป่วยใน สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิดเต็มทุกห้อง ทั้งนี้ แผนกฉุกเฉินยังมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่รอการส่งต่อไม่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิดเพิ่มได้</p>	
<p> กัญชา</p> <p>คัดค้านการนำกัญชากลับเป็นยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ch3plus)</p> <p>- อ.เดชา ศิริภัทร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี เผยว่า ตนเป็นหมอฟันบ้านที่ใช้กัญชารักษาโรคและเป็นกลุ่มที่รณรงค์เอากัญชากลับจากยาเสพติด และเชื่อว่ามีคนปลูกกัญชาทั้งที่แจ้งในแอปปลูกกัญเกิน 40 ล้านคน หรือเกินครึ่งประเทศ และที่ไม่แจ้งอีกจำนวนมาก โดยตนมียาตำหรับหมอเดชาที่ขึ้นตำหรับให้สธ. ไปวิจัยตั้งแต่ปี 2562-2564 วิจัยไปแล้ว 180,000 กว่าคน จำนวน 8 โรค ผลงานวิจัยรักษาได้ทุกโรคได้ผลเกิน 80% ทุกโรค จนน้ำมันกัญชาอยู่ในสิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค ใช้รักษา 3 โรค ได้แก่ มะเร็ง พาร์กินสัน และไมเกรน ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ยาเสพติด มีแต่ประโยชน์โทษไม่มี ทำให้ถึงจะนำกลับไปเป็นยาเสพติด</p> <p>- นายอนันต์ ไตรรงค์ ผู้ประกอบการร้านสโตนเนอร์ จ.นครราชสีมา เผยว่า เป็นกังวลอย่างมากต่อนโยบายนำกัญชากลับไปเป็นสิ่งเสพติดตาม MOU พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลใหม่ เนื่องจากลงทุนร้านกัญชาไปเกือบ 1 ล้านบาท มีการจดทะเบียน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กับสธ. ถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน ไม่เห็นด้วยกับการนำกัญชากลับไปเป็นสิ่งเสพติด หรือการยกเลิกธุรกิจเกี่ยวกับกัญชา พร้อมเสนอว่าที่รัฐบาลใหม่ ให้เน้นเรื่องข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่จะนำมาใช้ควบคุมกิจการกัญชา เพื่อจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจกัญชาที่ลงทุนไป ทางที่ดีที่สุดคือภาครัฐและผู้ประกอบการควรหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน</p> <p>-นายธนต์ พันธุ์โกมล บริษัท ซาลิส ไปโอชูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสารสกัดจากกัญชา-กัญชง เพื่อป้องกันอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม-อาหาร-เวชสำอาง ในจังหวัดเชียงใหม่ แสดงความเห็นที่ นโยบายนำกัญชาเข้ากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติด ไม่ควรทำแบบหักดิบ เพราะอาจจะสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นพืชที่มีประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงสุขภาพ ช่วยสร้างมูลค่าภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมการใช้ โดยมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้น เหมือนหลายประเทศที่มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ เช่น ออสเตรเลีย ทั้งนี้ ควรมีการบังคับใช้กฎหมายกัญชาอย่างเข้มข้นในการควบคุมการใช้ช่อดอกซึ่งมีสาร THC ในปริมาณสูง ซึ่งนำไปสู่การเสพติด โดยต้องมีกฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวด การควบคุมการลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงรอดูว่าจะมีการนำกัญชงไปอยู่ในบัญชียาเสพติดด้วยหรือไม่ หากเข้าอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง อาหารเสริมที่ใช้สารสกัดจากกัญชงเป็นหลัก</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สธ.หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. นำคณะผู้แทนไทยหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข กับรมว.สธ บรูโน ดาเรส ซาลาม และผอ.องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76</p>	
<p>ไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, js100, thereporters, bluechipthai, thebangkokinsight, sondhitalk, news1live, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปี 2566 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสัปดาห์ที่ 19 ของปี มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 15,399 ราย มากกว่าปี 2565 เมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกันถึง 5.4 เท่า และผู้เสียชีวิต 13 ราย 5 จังหวัดแรกที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ น่าน ตราด ชุมพร จันทบุรี และตาก ซึ่งไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ และเข้าเกณฑ์ที่ต้องเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรมควบคุมโรค โดยจะดำเนินการพร้อมหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ระบาด เพื่อระดมสรรพกำลังและทรัพยากรจากส่วนอื่นๆ เข้ามาจัดการป้องกันควบคุมโรคให้เกิดประสิทธิผลให้ได้มากที่สุด</p> <p>-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนหากมีอาการป่วยหรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาที่ถูกต้อง ไม่ซื้อยารับประทานเองโดยเฉพาะยาในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เช่น ไอบูโพรเฟน ไทโครฟีแนก แอสไพริน รวมถึงยาชุด ซึ่งมีผลทำให้เลือดออกในทางเดินอาหารได้ง่าย และยากต่อการรักษา ทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิต</p>	
<p>เตือนระวังพายุฤดูร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อน มีฝนตกหนัก ลมแรง แนะนำให้ประชาชนระมัดระวังการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง ใกล้ต้นไม้สูงใหญ่ หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เพราะอาจเกิดการหักโค่นหรือหล่นทับทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ รวมถึงให้เตรียมตัวป้องกัน ดังนี้ 1.ติดตามพยากรณ์อากาศเป็นประจำ 2.สังเกตท้องฟ้า เมื่อเห็นว่าฝนใกล้จะตกให้รีบกลับเข้าบ้านหรือหาที่หลบ 3.ตัดกิ่งไม้ หรือต้นไม้ที่อาจตกลงมาใส่ 4.ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้มั่นคง แข็งแรง 5.จัดเก็บสิ่งของในบ้านที่อาจเสียหายหรือปลิวตามกระแสลม 6.ติดตั้งสายดินที่อุปกรณ์ไฟฟ้า 7.จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เช่น ไฟฉาย ยา อาหารแห้ง เป็นต้น 8.วางแผนการเดินทางและสังเกตอาคารที่กำบังที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย 9.เมื่อพบเห็นเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา ชำรุด หรือไม่แข็งแรงให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สส.รณรงค์สุขภาพบัญญัติ "บุหรี บุหรีไฟฟ้า ไม่สูบ ไม่เสียง"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, acnews, hfocus, isranews, ch7)</p> <p>-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดกิจกรรมรณรงค์สุขภาพแห่งชาติปี 2566 “บุหรี บุหรีไฟฟ้า ไม่สูบ ไม่เสียง” พร้อมกล่าวว่า กรมสบส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนดให้มีการสื่อสารรณรงค์พฤติกรรมตามสุขภาพบัญญัติแห่งชาติ ข้อที่ 5 ดูปบุหรี สูรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ โดยใช้ประเด็นสื่อสารหลักคือ “บุหรี บุหรีไฟฟ้า ไม่สูบ ไม่เสียง” เพื่อสื่อสารให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความตระหนักรู้และตื่นตัวถึงอันตรายจากบุหรีและบุหรีไฟฟ้า และร่วมมือในการเฝ้าระวังสื่อสารเตือนภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ทั้งนี้ ข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนไทย โดยกองสุขศึกษา ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. – 22 พ.ค. 2566 พบสูบบุหรีมวนร้อยละ 11.5 สูบบุหรีไฟฟ้าร้อยละ 8.3 และสูบบุหรีทั้ง 2 ชนิดร้อยละ 4.3</p> <p>-นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึง การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันรณรงค์ของเครือข่ายทั้งส่วนกลางและภูมิภาคในครั้งนี้ ทำให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวัง สื่อสารเตือนภัย “บุหรี บุหรีไฟฟ้า ไม่สูบ ไม่เสียง” ในกลุ่มเด็ก เยาวชน เช่น แกนนำยุว อสม. และ อสม. ซึ่งเป็นแกนนำสุขภาพในชุมชน จะช่วยป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ได้</p>	
<p>โรคระดูกลันหลังคดเอียง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ไทยโพสต์, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, thaiquote, thebangkokinsight, mcot, hfocus, TNN, thereporters, js100, ch3plus, ch7, thaipbs, thecoverage)</p> <p>-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะคดเอียงหลังคดของนักเรียนมีผลกระทบต่อกระดูกสันหลังของเด็ก โดยปกติแนะนำให้เด็กไม่ควรแบกกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกินร้อยละ 10-20 ของน้ำหนักตัว เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อของร่างกาย เด็กจะมีอาการปวดบ่า ปวดต้นคอ ตลอดจนทำให้เกิดการปวดหลังเรื้อรังได้ และยังส่งผลให้มีลักษณะทางบุคลิกภาพที่ผิดปกติ</p> <p>-นพ.อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการรพ. เลิดสิน กล่าวแนะนำให้ผู้ปกครองสังเกตอาการ หากกระดูกสันหลังผิดรูป ไปหลังสูงต่ำไม่เท่ากัน ควรพาเด็กมาพบแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง เพื่อรับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง</p>	
<p>ทลายแหล่งผลิตสมุนไพรมลพิษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน, mcot, ch7, news1live, spacebar, hfocus, thainewsonline, newtv, thailandplus, nationtv, springnews)</p> <p>-อย.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม โดยนำหมายค้นทำการตรวจค้นสถานที่ผลิต โกดังเก็บสินค้า และสถานที่จำหน่าย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ จ.ปทุมธานี 4 จุด ตรวจยึดของกลาง 112 รายการ รวมกว่า 90,000 ชิ้น มูลค่าความเสียหายกว่า 4,000,000 บาท</p> <p>-ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ปฏิบัติการครั้งนี้พบผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม ลักลอบผลิต ปลอมโดยใช้เลขทะเบียนตำรับอื่นมาแสดงที่ฉลาก การผลิตไม่ได้มาตรฐาน และเตือนว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร ยา เครื่องสำอาง จะต้องได้รับอนุญาตจาก อย.ก่อนจำหน่าย โดยดูเลขทะเบียนหรือเครื่องหมาย อย. ได้ที่ฉลากสินค้า ควรซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน กรณีซื้อออนไลน์ให้ซื้อจากร้านที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว สำหรับยาไม่สามารถซื้อขายทางออนไลน์ได้ต้องซื้อจากร้านยา หรือได้รับการตรวจวินิจฉัยและจ่ายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเท่านั้น</p>	
<p>เตือนอย่าซื้อเครื่องตีโสมผสมกระชายดำ ตรา เทพี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., sonhditalk, thainewsonline, ch7, plewseengern, thaipbs)</p> <p>-อย. เผยแพร่ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเครื่องตีโสมผสมกระชายดำ ตรา เทพี เลขสารบบอาหาร 40-2-00658-2-0012 ฉลากระบุ ชาสมุนไพรตรา เทพี สรรพคุณแก้ปวดตามข้อ ปวดหลัง ปวดเอว โรคเกาท์ รูมาตอยด์ ภูมิแพ้ กระจกตาบวมเส้นประสาท แก้ปวดประจำเดือน ขับสารพิษออกจากร่างกาย MFG: 301222 EXP: 301224 พบปนเปื้อนสารสเตียรอยด์ และสถานะผลิตภัณฑ์ยกเลิกโดยผู้ประกอบการ ตั้งแต่ 16/2/2564 พร้อมประสาน สสจ.ขอนแก่น ตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย เตือนประชาชนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สถานพยาบาลของไทยได้รับรางวัล WSO Angels Award</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptv</p> <p>-กรมการแพทย์ แจ้งข่าวดีสถานพยาบาลของไทยได้รับรางวัล WSO (World Stroke Organization) Angels Award ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ระหว่างปี 2562-2566 โดยมีสถานพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ดีและมีมาตรฐานจนได้รับ WSO Angels Award ระดับ Diamond จำนวน 36 แห่ง ระดับ Platinum จำนวน 116 แห่ง ระดับ Gold จำนวน 373 แห่ง ส่วนลำดับถัดมา ได้แก่ อินเดีย เวียดนาม อียิปต์ และเกาหลีใต้ ทั้งนี้ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้รับรางวัลระดับ Diamond ในปี 2565 โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบประสาทที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านระบบประสาท พัฒนาให้เป็นสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติที่มีระดับขีดความสามารถในระดับสากล</p>	
<p>MOU รักษาทางไกลและวิชาการด้านโรคเรื้อนในเรือนจำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-กรมการแพทย์ โดยรพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง กับกรมควบคุมโรค โดยสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา ลงนาม MOU การให้บริการรักษาทางไกล และวิชาการด้านโรคเรื้อนและโรคผิวหนังในเรือนจำ ซึ่งในปี 2566 มีการจัดบริการรักษาทางไกลในเรือนจำต้นแบบ นำร่องพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 4 แห่ง คือ เรือนจำจังหวัดตรัง เรือนจำกลางพัทลุง เรือนจำจังหวัดนราธิวาส เรือนจำจังหวัดสตูล ซึ่งมีระยะเวลาความร่วมมือ 2 ปี</p>	
<p>สสส.ขยายผลนาร่อง รพ.อ่อนหวาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., INN)</p> <p>-นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สสส. เตรียมยกระดับให้ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ รพ.น่าน เป็นต้นแบบ รพ.อ่อนหวาน มุ่งให้ความรู้และการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเฉพาะประเด็นโรคเบาหวาน และอาหารเพื่อสุขภาพ ให้สำเร็จภายในปี 2567 โดยมุ่งสร้างความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอคนที่ 1 เขตเทศบาลเมืองน่าน และเขต รพ.สต.บ้านบุปผาราม ประมาณ 100 คน ให้สามารถเป็นวิทยากรระดับตำบลได้ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผลองค์ความรู้สุขภาพ สร้างความรอบรู้สุขภาพอย่างยั่งยืน</p>	
<p>สังคายนาร้านขายยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>-ภก.ดร.สุวิทย์ ธีรกุลชน อุปนายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า สภาเภสัชกรรมเตรียมเอาผิดขั้นรุนแรงกับร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกรประจำ แขนวแค่ง่ายแต่จ้างคนอื่นมาขายยาแทน ขณะนี้มีเรื่องตรวจสอบมากกว่า 100 ราย มีบทลงโทษหนักสุด คือ เพิกถอนใบอนุญาต โดยจะอ้างว่าเภสัชกรขาดแคลนไม่ได้เพราะเภสัชกรทั่วประเทศมีถึง 49,000 คน แต่ร้านขายยามีแค่หลักหมื่นร้าน หากไม่มีเงินจ้างเภสัชกร เจ้าของร้านที่เป็นเภสัชกรต้องมาขายเอง และอยู่ร้านอย่างน้อย 3 ชั่วโมง</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mono29</p> <p>-เครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า (ECST) โข้วผลสำรวจอเมริกา-อังกฤษ ระบุบุหรีไฟฟ้าไม่ทำให้เด็กสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาที่มีอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนต่ำเหลือเพียง 2% ชี้การแบนบุหรีไฟฟ้าแบบไทยยิ่งทำให้การป้องกันการเข้าถึงของเยาวชนไม่มีประสิทธิภาพ คาดหวังรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาให้ถูกจุด พร้อมแนะเร่งควบคุมบุหรีไฟฟ้าให้ถูกกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ชีวิตและสุขภาพ</p> <p>-ยาสูบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบุหรีมวน ยาเส้น บุหรีไฟฟ้า ฯลฯ เป็นเพียงพาหะ/อุปกรณ์ที่ใช้ส่งสารเสพติดนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย ปัญหา คือ การนำสารเสพติดนิโคตินเข้าสู่ร่างกายด้วยยาสูบชนิดต่าง ๆ มีสารพิษ สารก่อมะเร็งตามเข้าสู่ร่างกายด้วย ทุกฝ่ายในสังคมจึงต้องช่วยกันให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนว่า "บุหรีไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย" ไม่เฉพาะวันงดสูบบุหรี่โลก แต่ตลอดไป เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไทยที่จะเสพติดนิโคตินให้ได้มากที่สุด</p>	
<p>ปลดล็อกสุราเสรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-นายอาชิระวัสส์ วรรณศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมคราฟท์เบียร์ประเทศไทย กล่าวว่า ถ้าพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลและต้องการที่จะผลักดันสุราเสรีให้เกิดขึ้นได้ตามแผน 100 วัน จะต้องไปเคลียร์กับก.สธ. เพราะมีพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แอลกอฮอล์ รวมทั้งการกำหนดเวลาในการจำหน่าย ที่เป็นอีกหนึ่งปัญหาและค้ำกับความเป็นประเทศท่องเที่ยว ซึ่งตอนนั้นท.ต่างชาติหันไปเที่ยวสปป.ลาว กัมพูชา มาเลเซียและเวียดนามแทน เพราะแม้แต่มาเลเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิม ยังไม่มีการควบคุมเวลาขาย รวมถึงยังมีพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งไม่อนุญาตให้ใส่รายละเอียดบนฉลากได้</p>	
<p>สิทธิบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptv</p> <p>-นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพประชาชนและการเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มคุณภาพและบริการให้ผู้ถือบัตรทองเข้ารับการรักษาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถเปลี่ยนสิทธิรักษาที่มีผลทันทีไม่ต้องรอ 15 วัน ผ่านแอป.สปสช. หากย้ายที่พักอาศัย เปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำตัวได้ 4 ครั้งต่อปี ใช้สิทธิรักษาได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>	
<p>FDA อนุมัตินิวรัลลิงก์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, thebetter, thebangkokinsight, pptv, xinhuathai)</p> <p>-คกก.อาหารและยาของสหรัฐ (FDA) อนุมัติให้บริษัทสตาร์ตอป “นิวรัลลิงก์” ของนายอีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีระดับโลก ทดสอบการฝังชิปสมองในคน เพื่อฟื้นฟูการมองเห็นและการเคลื่อนไหวในผู้ที่สูญเสียความสามารถ ซึ่งเป็นการศึกษาทางคลินิก ในมนุษย์เป็นครั้งแรก</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>-กรมการแพทย์ ชี้แจงการแชร์ข้อมูลการดื่มน้ำน้อยทำให้มีเลือดคั่งที่ตา และสูญเสียการมองเห็น เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่พบการรายงานภาวะเลือดออกใต้เยื่อตาเกี่ยวข้องกับดื่มน้ำน้อย และไม่ทำให้สูญเสียการมองเห็น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-กรมควบคุมโรค ชี้แจงการแชร์ประเด็น โควิด 19 ระบาดหนักพรากชีวิตเจ้าของโรงแรมหรู เป็นข้อมูลบิดเบือน เพราะคุณวันชัย บุณกุล เจ้าของโรงแรมโนราห์ เสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19 ภายหลังเข้ารับการรักษาตัวที่รพ.พระมงกุฎ เป็นเวลา 10 วัน เป็นข่าวจริง แต่เป็นข่าวเก่า ซึ่งเคยเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ.2564</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>-โรงพยาบาลราชวิถี ชี้แจงคลิปวิดีโอแนะนำวิธีแก้สารพิษไซยาไนด์ ให้ดื่มน้ำ ดื่มนม เป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแนะนำให้รีบออกจากพื้นที่เสี่ยง ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนไซยาไนด์ออก รีบล้างปากหรือดวงตาที่สัมผัส และไปโรงพยาบาล</p>	
<p>ติดตามนโยบายบุคลากรทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-สหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน และ Nurses Connect ในฐานะตัวแทนเครือข่ายสหภาพบุคลากรทางการแพทย์ เข้าพบ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หน.พรรคก้าวไกล เพื่อร่วมเจรจาและติดตามเรื่องนโยบายบุคลากรทางการแพทย์ ในการประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนปัญหาของแรงงานแต่ละสาขา ที่เทศบาลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ</p> <p>-น.ส.ชุตินาถ ชินอุดมพร ตัวแทนสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน เผยว่า กลุ่มแพทย์ พยาบาล และตัวแทนบุคลากร 7-8 วิชาชีพ รวมตัวกันในนามสหภาพบุคลากรทางการแพทย์ พบว่าแต่ละวิชาชีพมีจุดที่เจ็บปวดในการทำงานไม่แตกต่างกันสรุปได้ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ภาระงาน ควรมีมาตรฐานกำหนดจำนวนผู้ป่วยต่อบุคลากร เพื่อกำหนดภาระงานตามจริง, ควรกำหนดภาระงานทุกอย่างนอกจากงานบริการ เพื่อหาปริมาณบุคลากรที่ต้องการจริง, มีระบบการเก็บภาระงานที่เหมาะสม 2. เวลาการทำงาน จะต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อกำหนดชั่วโมงการทำงานของบุคลากร ไม่ให้เกิน 60-80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนวิชาชีพอื่นๆ ควรได้ค่าตอบแทนล่วงเวลา (OT) 3. ค่าตอบแทนและการจ้างงาน ในการทำงานเสี่ยงควรมีค่าตอบแทน, ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) ควรจ่ายตามจริง, ความก้าวหน้าของอาชีพ, ค่าตอบแทนควรขึ้นให้สมกับค่าครองชีพ และที่สำคัญต้องไม่ตกเบิก 4. สวัสดิการอื่นๆ เช่น ที่พักบุคลากรควรปลอดภัยและอยู่ในรั้วโรงพยาบาล, รูปแบบการจ้างงานควรมีความมั่นคงเหมือนกันเพื่อได้สวัสดิการที่ดี รวมถึงอยากให้ครอบคลุมไปถึงคนทำงานด้านสุขภาพหรือกลุ่ม Care Worker ที่ไม่ใช่บุคลากรการแพทย์โดยตรงด้วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หน.พรรคก้าวไกล ได้ให้คำมั่นแก้ไขปัญหาชั่วโมงการทำงาน การจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม แนวทางการวางแผนลดภาระผู้ป่วยในระยะยาว ด้วยการเพิ่ม Primary Prevention ให้เข้มแข็ง เพิ่มบริการผ่าน telemedicine การตรวจสุขภาพ ฯลฯ พร้อมยืนยันสิทธิบุคลากรการแพทย์ สามารถรวมตัวเป็นสหภาพเรียกร้องเรื่องการทำงานได้</p>	
<p>พบผู้ป่วยหายจากรพ.ขอนแก่นเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์)</p> <p>-ร.ต.ท.นิติภัทร วรณชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น รับแจ้งพบศพชายเสียชีวิตอยู่ในคลอง ซอยประชาสโมสร 32 เขตเทศบาลนครขอนแก่น จึงประสานแพทย์นิติเวชเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ คาดว่าน่าจะเป็นน้องเอ็ม อายุ 37 ปี ซึ่งหายตัวไปจากรพ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา จึงประสานครอบครัวมาชี้ศพยืนยัน และนำศพส่งรพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น เพื่อชันสูตรอย่างละเอียด ซึ่งครอบครัวยังติดใจเรื่องการเสียชีวิต แต่ต้องรอแพทย์ชันสูตรอีกครั้ง ก่อนรับศพประกอบพิธีทางศาสนา ทั้งนี้ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผอ.รพ.ขอนแก่น ระบุต้องมีการคุยกันของคณะกรรมการ รพ.ขอนแก่น ปกติแล้วจะเทียบเคียงกับรายการของ สปสช. แต่คนไข้รายนี้ไม่ได้เป็นคนไข้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงต้องมีกระบวนการเยียวยาต่างหาก ซึ่งรพ.ได้แจ้งญาติคนไข้แล้ว พร้อมแสดงความเสียใจและเตรียมเร่งเยียวยาโดยด่วน</p>	
<p>PRAKARN Model เยียวยาใจคนใกล้ขีดผู้ฆ่าตัวตาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอชอบอก</p> <p>-ผศ.(พิเศษ)นพ.ปราการ ฌมายงกูร กรรมการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า WHO รายงานการฆ่าตัวตาย สำเร็จของคนคนหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่างน้อย 6 คน ได้แก่ พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติสนิท เพื่อนสนิท คนใกล้ขีด ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ได้จากการทำกลุ่มจิตบำบัด PRAKARN Model ซึ่งผู้ที่มีความทุกข์เมื่อเข้ารับการบำบัดโดยวิธีกลุ่มจิตบำบัด PRAKARN Model ครบตามกำหนด 6 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที สามารถลดความทุกข์ใจของตน ลดหรือหลุดออกจากสติกม่า ลดการโทษตนเอง ที่เคยฝันร้ายกลายเป็นฝันที่ดีขึ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ เลิกการพยายามฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ ผู้ที่มีความทุกข์จากเหตุการณ์ผู้ใกล้ขีดเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย สามารถติดต่อเข้าร่วมกลุ่มจิต บำบัด PRAKARN Model ได้ภายในวันที่ 4 มิ.ย. 2566 ที่โทร. 082 565 5111 หรือ Line ID : prakarn249</p>	